

BÁO CÁO
hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2022 và Chương trình công tác tháng 7
của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thực hiện Quy chế làm việc, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và chương trình công tác tháng 7, cụ thể như sau:

I- HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1- Công tác phối hợp triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh đã triển khai, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức Đoàn công tác trực tiếp đến trao đổi, nắm tình hình về kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại một số cấp uỷ địa phương, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ khoá XI.

Ban hành Kế hoạch phân công thành viên Đảng đoàn thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI theo Kế hoạch phân công của Đảng đoàn HĐND Tỉnh.

Ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế qua Hội nghị kiểm điểm cuối năm 2021 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

2- Công tác lãnh đạo, kiểm tra của Đảng đoàn theo các nghị quyết của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

2.1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân đã lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như:

Tổ chức tốt kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X để kịp thời ban hành các Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp với Tỉnh Đoàn thực hiện công tác phản biện đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030.

Tổ chức tham vấn ý kiến Nhân dân về công tác thu học phí năm học 2022-2023; danh mục thu, mức thu các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh tại thành phố Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Tân Hồng, Hồng Ngự.

Lãnh đạo công tác khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân:

Thường trực thực hiện khảo sát trực tiếp đối với một số cơ quan cấp tỉnh và địa phương cấp huyện, xã và giám sát trực tiếp đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2019-2022.

Các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tổ chức khảo sát tại 20 cơ quan, đơn vị trong tỉnh có liên quan. Sau đó, tổ chức 02 cuộc giám sát, gồm: Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Tỉnh; giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba và trước kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo các quy định và Quy chế phối hợp đã ký kết.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả của chuyên mục: “*Đại biểu dân cử với cử tri*” phát sóng định kỳ hằng tháng trên sóng của Đài PT-TH Đồng Tháp.

Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh với Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện đầu năm 2022, kết hợp gặp gỡ một số cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;...

Lãnh đạo công tác thẩm tra chuẩn bị cho các kỳ họp thường kỳ, đột xuất, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tổ chức thẩm tra trên 40 dự thảo Nghị quyết và các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND Tỉnh.

Lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh cho ý kiến đối với nhiều nội dung do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình giữa hai kỳ họp liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác thi hành văn bản pháp luật do Trung ương ban hành và việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã có hiệu lực. Theo dõi tiến độ thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tham gia các hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh tại địa phương; triển khai thực hiện hướng dẫn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh; thực hiện công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp đúng quy định.

2.2- Lãnh đạo công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động của cơ quan

Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Lãnh đạo triển khai, rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Phối hợp với Đảng Khối các cơ quan Tỉnh trong việc lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng Đảng tại cơ quan Hội đồng nhân dân Tỉnh.

3- Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Chủ động thực hiện công tác sơ kết 01 năm đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026” với yêu cầu và tiêu chí cụ thể. Nhiều hoạt động giải trình, giám sát, tham vấn, phản biện đã được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Tổ chức thành công kỳ họp đột xuất lần thứ nhất để kịp thời ban hành một số Nghị quyết quan trọng giải quyết các yêu cầu phát sinh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực của địa phương;...

b. Khó khăn, hạn chế

- Việc tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo các Ban HĐND Tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 còn nhiều lúng túng (*do chưa được hướng dẫn cụ thể*).

- Công tác theo dõi, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đã ban hành chưa đạt yêu cầu mong muốn.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn nhiều khó khăn, bị động, nhất là trong việc chuẩn bị nội dung trình tại các kỳ họp thứ 4 HĐND Tỉnh còn chậm, nhiều nội dung Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung thay đổi liên tục ảnh hưởng đến kế hoạch thẩm tra và tiến độ tổ chức kỳ họp theo kế hoạch.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tiếp tục lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kịp thời ban hành các chính sách, quy định để thể chế hoá các chủ trương của Đảng, cụ thể hoá văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương có giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết và các chính sách mang tính đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng đoàn trong việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

4. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung, hình thức giám sát đã đề ra tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND Tỉnh; tiếp tục tăng cường hoạt động chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp; thực hiện giám sát trong trường hợp cần thiết, nhất là kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

5. Tổ chức Khảo sát, giám sát: Về hiệu quả đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn nâng cao 2021 - 2026; về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giam, tạm giữ và đặc xá, giảm án tù, tha tù trước thời hạn (kết hợp khảo sát mô hình người hoàn lương); Ban hành báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

6. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Hội đồng nhân dân; không ngừng phát huy vai trò của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

7. Đa dạng hóa hình thức và đối tượng tiếp xúc cử tri. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý đơn, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng luật đối với các khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Lãnh đạo chuẩn bị, thực hiện tốt nội dung chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” 6 tháng cuối năm 2022.

9. Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Xem xét, cho ý kiến các nội dung thoả thuận thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với các nội dung do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình.

10. Lãnh đạo công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh năm 2022; triển khai sửa chữa lớn trụ sở cơ quan và trang bị cơ sở vật chất theo quy định.

11. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã ký kết giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh với các cơ quan cấp tỉnh trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với các cơ quan khác khi cần thiết.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022

Trong tháng 7 năm 2022, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các ban HĐND Tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong như sau:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân; cán bộ, đảng viên cơ quan đăng ký thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

2. Tiếp tục rà soát, cụ thể hoá triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI theo Kế hoạch phân công của Đảng đoàn HĐND Tỉnh.

3. Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

4. Thực hiện công tác giám sát, tham vấn theo kế hoạch: Xây dựng và ban hành kế hoạch khảo sát, giám sát về hiệu quả đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn nâng cao 2021 – 2026; Tổ chức khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giam, tạm giữ và đặc xá, giảm án tù, tha tù trước thời hạn (kết hợp khảo sát mô hình người hoàn lương).

5. Tổ chức tốt Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X: Các Ban HĐND Tỉnh tổ chức họp thẩm tra tài liệu trình tại kỳ họp; tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh để thảo luận, đóng góp văn kiện; tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ

gửi UBND Tỉnh giải trình; hoàn thiện và ban hành các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua tại kỳ họp.

6. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư.

7. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh: Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 7 năm 2022; chuẩn bị chu đáo các nội dung cần thiết để tham mưu, phục vụ cho hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh trước, trong và sau kỳ họp thứ tư.

8. Lãnh đạo công tác tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho công dân theo quy định.

9. Lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh năm 2022; lập kế hoạch sửa chữa lớn Trụ sở cơ quan và trang bị cơ sở vật chất cần thiết theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Chương trình công tác tháng 7 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Thành viên Đảng đoàn HĐND,
- Lưu VT, Đảng đoàn.

**T/M ĐẢNG ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Kim Tuyền